
sþ. 77. Fyrirspurn [74. mál]
til menntamálaráðherra um útsendingar rásar tvö.

Frá Danfríði Skarphéðinsdóttur .

1. Hversu margir af notendum Ríkisútvarpsins geta enn ekki náð útsendingum rásar tvö og
á hvaða landsvæðum búa þeir?

2. Hvenær má vænta þess að landsmenn allir sitji við sama borð gagnvart útsendingum
Ríkisútvarpsins?


